

หัวข้อวิทยานิพนธ์	คริสตศาสนา กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมูเซอแดง : การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีระหว่าง หมู่บ้านยาป่าแหน กับ หมู่บ้านแสนคำลือ ในกิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อนักศึกษา	นายพิมุข ชาญชนะวัฒน์
สาขาวิชา	มานุษยวิทยา
ภาควิชา	มานุษยวิทยา
ปีการศึกษา	2538

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคริสตศาสนา กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมูเซอแดง การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นไปตามระเบียบวิธีของงานวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การเข้าสังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด และได้เน้นการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ ผู้รอบรู้ทั้งหลาย เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีระหว่าง หมู่บ้านยาป่าแหนกับ หมู่บ้านแสนคำลือ ในกิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการศึกษารายนี้ ช่วยชี้ให้เห็นว่าความเชื่อทางศาสนา มีความสัมพันธ์กับระบบทางเศรษฐกิจ ระบบทางการศึกษา ระบบการรักษาพยาบาล และระบบอื่น ๆ ภายในชุมชน ถ้าศาสนาเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวบ้านซึ่งสามารถพบเห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้านวัตถุได้ง่ายกว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้านความคิด

ผลการศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี ระหว่างหมู่บ้านยาป่าแหน กับหมู่บ้านแสนคำลือ พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยที่หมู่บ้านยาป่าแหน เมื่อนายจำลาอพยพมาอยู่หมู่บ้านยาป่าแหน ในปี พ.ศ. 2524 พร้อมสอนชาวบ้านเรื่องคริสตศาสนา จนกระทั่ง พ.ศ. 2530 กลุ่มคริสเตียนที่นำโดยนายจำลาได้แยกออกไปสร้างชุมชนใหม่ เรียกว่า “หมู่บ้านผาเจริญ” ขณะที่การเผยแพร่คริสตศาสนาของนายจำจ้อย ที่หมู่บ้านแสนคำลือ ไม่สามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทั้งนี้เพราะเขาเกิดการขัดแย้งกับองค์กรคริสตศาสนา และถูกทางองค์กรคริสตศาสนา ตัดการให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับการถูกต่อต้านจากผู้นำภายในชุมชนหมู่บ้านแสนคำลืออย่างมาก งานสอนคริสตศาสนาของเขาจึงดำเนินไปอย่างล่าช้าและยากจะประสบผลสำเร็จ

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ชาวมูเซอแดงที่เปลี่ยนไปนับถือคริสตศาสนานั้นเป็นปัจจัยให้เกิดการขัดแย้ง และการพัฒนาภายในชุมชนของชาวมูเซอแดง เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนสังคมและวัฒนธรรมไปสู่ความเป็นสากลโลกมากยิ่งขึ้น

พิมุข ชาญชนะวัฒน์. 2538. คริสตศาสนา กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมูเซอแดง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีระหว่าง หมู่บ้านยาป่าแหน กับหมู่บ้านแสนคำลือ ในกิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร